

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ NAM HOA
Về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND, ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HU ngày 16/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01/3/2024 của UBND huyện Nam Trực về thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Nam Trực;

Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Hoa họp và ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn năm 2024.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NHỮNG NĂM QUA

Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH đảng bộ xã đã chủ động ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Nông nghiệp: Cùng với việc hoàn thành quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành quy hoạch hệ thống thủy lợi, các vùng sản xuất tập trung, nhiều ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới được đưa vào sản xuất, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, quan hệ sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, thu nhập trên ha canh tác đạt 140 triệu đồng/năm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm về quy hoạch và tập trung đầu tư; một số công trình lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước phát triển tiếp

theo của địa phương; hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hóa khu dân cư được nhân dân tích cực, chủ động huy động nguồn lực xây dựng mạnh mẽ. Công tác vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng cao, việc ra quân VSMT vào ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng đang nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; nếp sống văn minh đã dần tạo những bước chuyển biến từ nhận thức sang thay đổi hành vi, bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được củng cố, phát triển, quy chế dân chủ ở thôn, xóm được thực hiện thực chất hơn; An ninh ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, Đảng bộ xã liên tục được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao, niềm tin với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Đánh giá tổng hợp về kết quả xây dựng nông thôn mới:

Xã Nam Hoa là 1 trong 3 xã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn đầu của huyện Nam Trực (năm 2015) và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (năm 2020).

Kết quả về xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, trước hết là do sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền từ xã tới các cơ sở, các ban chỉ đạo, các ngành chuyên môn, nhất là sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, sự tích cực của ban công tác mặt trận, cán bộ, đảng viên tại nhiều cơ sở thôn xóm trong toàn xã.

Tuy nhiên qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: chất lượng một số tiêu chí chưa thực sự bền vững, nhất là các tiêu chí về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của nhiều cơ sở còn khó khăn, cần nhiều nguồn lực đầu tư, hệ thống giao thông thôn xóm, trực chính nội đồng cần nâng cấp, cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa, thể thao, môi trường cần tiếp tục đầu tư.

Nguyên nhân của những hạn chế trên:

Xã Nam Hoa là một xã thuần nông nên việc huy động xã hội hóa đầu tư về hạ tầng kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn.

Một số các đồng chí cấp ủy, chính quyền các cơ sở còn lúng túng trong chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, có cơ sở cán bộ còn thiếu quyết tâm, làm đến đâu hay đến đó, chông chờ ỷ lại, chưa xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, chưa phát huy tốt vai trò người đứng đầu; chất lượng hoạt động của một số ban chỉ đạo chưa thật sự hiệu quả.

Công tác tuyên truyền vận động nhiều nơi còn mang tính hình thức, không có sức thuyết phục nên chưa huy động được sự vào cuộc với vai trò là chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
NĂM 2024

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Năm 2024 xã được UBND tỉnh công nhận là xã NTM kiểu mẫu.

2. Mục tiêu cụ thể:

Xã có đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Xã có 18/19 tiêu chí NTM đạt chuẩn theo Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND, ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định.

Xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tại thời điểm xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hoàn thành các tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh Nam Định, đặc biệt quan tâm tới các tiêu chí như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, Môi trường, đời sống kinh tế, nếp sống văn minh.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về Kinh tế – xã hội: Tiếp tục cải tạo, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn xã. Có kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng kinh tế xã hội. Hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu ứng phó hiệu quả với thiên tai ở cấp độ 3.

Trong sản xuất nông nghiệp: Tổ chức thực hiện tốt đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ việc đổi mới cơ cấu giống, cây trồng, phương pháp canh tác, phát triển chăn nuôi. Tập trung sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương, phát huy vai trò, tính hiệu quả trong hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp.

2. Phát triển giáo dục theo kết luận 01-KL/HU của BCH Đảng bộ huyện, với các nội dung: Quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, sự đồng đều giữa các nhà trường, bậc học, xây

dựng trường chất lượng cao, trường trọng điểm, giữ vững thành tích luôn đứng ở tốp đầu các bậc học của huyện.

3. Tiếp tục thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, tập trung vào các vấn đề chủ yếu là: quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, quản lý nghĩa trang nhân dân.

4. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong toàn xã đạt từ 97% trở lên, phấn đấu đạt vượt mức bình quân của huyện theo chỉ tiêu từng năm. Trạm y tế đạt chuẩn “Xanh, sạch, đẹp”.

5. Công tác môi trường: Thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ hiện đại (lò đốt). Duy trì tốt hoạt động của tổ hợp tác thu gom rác thải tại các cơ sở, tăng cường công tác đảm bảo an toàn hành lang giao thông và công tác vệ sinh môi trường; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật xanh. Tổ chức phân loại rác thải tại nguồn theo yêu cầu.

6. Thực hiện chương trình về nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể của xã chất lượng hoạt động của các chi bộ và công tác quản lý đảng viên tại chi bộ, tập trung vào các chi bộ khu dân cư.

7. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, những vấn đề tồn tại kéo dài, có chế tài xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm, tạo sức răn đe đặc biệt là vấn đề vi phạm đất đai, quốc phòng, an ninh nhằm ổn định tình hình để phát triển xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

8. Duy trì tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy vai trò chủ lực của các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu một cách có hiệu quả, đúng quy định. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tạo sự đồng thuận, sự hài lòng của nhân dân trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

9. Cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo từng tiêu chí; phân công các đồng chí BCH Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND trực tiếp phụ trách từng tiêu chí, từng địa bàn cụ thể trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phát huy tốt vai trò hoạt động của các tiểu ban xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã và các cơ sở thôn, xóm.

10. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu ở địa phương, đơn vị là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua và các hình thức đối với người đứng đầu.

11. Hàng tháng, quý tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá từng lĩnh vực, từng tiêu chí cụ thể để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

PHẦN THỨ BA TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chấp hành Đảng bộ chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy đối với UBND xã, các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cơ sở thôn, xóm trên địa bàn toàn xã.

2. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện.

3. Cơ quan thường trực BCD xây dựng NTM kiểu mẫu của xã, Văn phòng Đảng ủy theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết và thường xuyên báo cáo kết quả về Đảng ủy xã.

4. Phân đấu hoàn thiện các tiêu chí vào cuối quý IV/2024 để đón đoàn thăm định kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ./.

Nơi nhận:

- Huyện ủy-UBND huyện; | Đê BC
- Đ/c TV, HUV phụ trách;
- Các Đ/c UVBCHĐU;
- UBND, các ban ngành của xã; | Đê t/h
- Các chi bộ;
- Lưu VP.

T/M ĐẢNG BỘ XÃ NAM HOA



BÍ THƯ

Phạm Xuân Chúc